

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าหลังข้อมูลศก.-การเมืองสหรัฐกดดันดอลลาร์, เฟดขึ้นดบ.ตามคาด

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้น หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในเชิงลบ และความกังวลต่อปัจจัยการเมืองสหรัฐ กดดันดอลลาร์

\*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.80 และแนวรับที่ 33.90

\*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนแอในสหรัฐ ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้อหรือไม่

\*ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 96.893 ในช่วงเช้าวันนี้ ชัยบัลงจาก 96.939 ในช่วงท้ายวานนี้ โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งดิ่งลงแตะ 96.323 เมื่อวานนี้ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

\*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม จากภาวะปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐ ขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ รายงานว่า นายโรเบิร์ต มิลเลอร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษ กำลังสอบสวนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

\*เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ 1.00-1.25% ในวันพุธ และเปิดเผยแผนการอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ในเรื่องการปรับลดปริมาณการถือครองตราสารหนี้ลง จากระดับ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์

\*แต่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปยังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาด โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐ อยู่ที่ระดับเพียง 1.7% ต่อปี ซึ่งถือเป็นการชะลอตัวลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และถือเป็นอัตราที่อ่อนแอที่สุดในรอบ 2 ปี

\*เฟดระบุว่า การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในระยะนี้ เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว แต่ตัวเลขล่าสุดนี้ ทำให้นักลงทุนตั้งข้อสงสัยว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงหรือไม่

\*เฟดเปิดเผยแผนการในการปรับลดปริมาณการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนอง(MBS) ลงจากระดับ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอาจเริ่มต้นปรับลดในเดือนก.ย. ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด กล่าวว่า กระบวนการนี้อาจจะเริ่มต้นในเร็ว ๆ นี้

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.21 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.75 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 3.54 พันล้านบาท

\*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.858/883 จาก 33.92 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.988/38.009 จาก 38.14 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.54/55 จาก 109.56 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1220/23 จาก 1.1217 เมื่อวาน

"ประเด็นเฟดไม่ได้มีผลอะไร เพราะขึ้นดอกเบี้ยตามคาด และการปรับลดงบดุลก็จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลาดเลยมาโฟกัสเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ กับการเมืองสหรัฐมากกว่า ก็กดดันดอลลาร์ลงมา" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้